



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๕ มูลค่า ๔๔๒,๘๐๐ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตามรอย 'มิสเวิลด์' นางงามโลกเยือนเมืองไทย-หน้า 25

## มิสเวิลด์ถิ่นไทยแลนด์ เปิดเวที 'มิสไทยฯเวิลด์'



ปิดตัวได้อย่างมีสีสันเมื่อเวทีประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์เวิลด์ 2013 มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประกวดมิสเวิลด์ นำโดย อูเลีย มอร์ธี ประธานบริหารและประธานกรรมการมิสเวิลด์ ลิมีเตด สตีฟ ดักลาส ผู้อำนวยการฝ่าย การจัดงาน มิสเวิลด์ ลิมีเตด และ หยุ เหวินเซียะ มิสเวิลด์ 2012 ที่เดินทางมาประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ.ที่ผ่านมา

ไม่เพียงแต่จะมาร่วมแถลงข่าวเปิดตัวการ รับสมัครสาวงามของประเทศไทย แต่คณะ จัดการประกวดมิสเวิลด์ยังช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เริ่มต้นภารกิจด้วยการ เดินทางไปสวนสัตว์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ร่วม ให้อาหารช้าง พร้อมชมความสามารถของช้าง ทั้ง 3 ที่น้องที่เดินเข้ามามอบกระเช้าดอกไม้ ให้กับ หยุ เหวินเซียะ และโชว์การนั่งเป็นสองขา เดิน และเล่นยูทิลิตี้ประกอบการเป่า เมอร์ออร์แกน สร้างความประทับใจแก่คณะ ผู้จัดการประกวดมิสเวิลด์เป็นอย่างยิ่ง

มิสเวิลด์ยังได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยขับขานบทเพลง Mo Li Hua ให้กับนายกฯ หญิงด้วยพลังเสียงที่ไพเราะและโดดเด่นจนนายกฯ เอ่ยปากชมว่า "ร้องเก่ง"

มิสเวิลด์ 2012 ยังได้เข้าเยี่ยมหลินปิงพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้ หลินปิงด้วย บรรยากาศภายในสวนสัตว์เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจาก นักท่องเที่ยวซึ่งมีชาวจีนจำนวนมากต่างให้ความสนใจ หยุ เหวินเซียะ ของ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมาก จากนั้นคณะผู้จัดการ ประกวดมิสเวิลด์เดินทางไปสักการะพระธาตุยอดสุเทพ สถานที่อัน เป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่อีกด้วย

สุวจน์ ธิปถวัลย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการต้อนรับคณะ ผู้บริหาร มิสเวิลด์ ลิมีเตด เปิดเผยว่า หยุ เหวินเซียะบอกว่า ชอบเมือง ไทย ทั้งการต้อนรับ อาหาร บรรยากาศ ดอกไม้และวัฒนธรรมไทย ได้เห็นของสวยงามทำให้เขาคิดว่าดีใจ สำหรับเพลงที่หยุ เหวินเซียะ ขับร้องมอบให้กับนายกฯ นั้น เป็นเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ ดอก มะลิ ซึ่งตรงกับช่วงวันวาเลนไทน์พอดี

วันต่อมากคณะผู้จัดการประกวดมิสเวิลด์เดินทางเข้าร่วมถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์ บ้านจิมทอมป์สัน และพระราชินีเวศน์มฤคทายวัน

สำหรับการแถลงข่าวเปิดตัวที่ "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013" ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับบริษัทบีบีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ภายใต้นามว่า "งามอย่างมีคุณค่า งาม อยู่สายตาเอเชีย" เปิดรับสมัครสาวงามเมื่อวันที่ 15-17 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาสาวงามอายุ 17-24 ปี ที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทน สาวไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก "มิสเวิลด์ 2013" ในเดือน มิถุนายน ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย บรรยากาศเป็นไปอย่าง คึกคัก



รุ่นพี่นางงามร่วมงานแสดงข่าว

นอกจากคณะมิสเวิลด์แล้ว ยังมีคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์ ได้แก่ สัม-น.ส.ธรรมรส ใจชื่น มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2007 วิว-น.ส.พงศ์ชนก



พบนายกฯ ยิ่งลักษณ์

กันกลับ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009 หนูลิ-น.ส.สิริรัตน์ เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 และ จูดี-น.ส.พัชริดา รอดคงคา มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2011 มาร่วมแสดงข่าวและให้กำลังใจน้องๆ ในการเขียนใบสมัครเพื่อเข้าประกวด

หุย เหวินเซี่ยะ เปิดเผยว่า “ความงามไม่ใช่แค่สวยที่ภายนอก แต่ต้องมาจากภายใน การที่ได้มาประกวดมิสเวิลด์และได้รับตำแหน่งทำให้ได้มีโอกาสไปสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์คนชรา ทำให้รู้สึกประทับใจมาก เพราะไม่เคยมีโอกาสไปในที่แบบนี้มาก่อน”

สำหรับสาวงามที่เดินทางมาร่วมประชันมงกุฎมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปีนี้มีทั้งสาวลูกครึ่งและสาวไทยแท้ที่พกพาความสามารถเข้าร่วมประชันกันมากมาย โดยส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี บางคนผ่านการ



เอมี เอมิกันต์ หงษ์หยก พรพรอม

ประกวดมาจากหลากหลายเวที อาทิ ริชชี-น.ส.พรธมนนารา พุ่มเจริญ อายุ 22 ปี นิสิตชั้นปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มศว รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2010 น.ส.ศุภิสรา ชมพูศรี อายุ 19 ปี นักศึกษาชั้นปี 2 คณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสแตมฟอร์ด อดีตผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้ายมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2011

เอมี น.ส.เอมิกันต์ รัชตะจิราโชติ อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เคยถึงแรงบันดาลใจที่มาสักรประกวดว่ามีอีกครั้งยังเด็กอยากเป็นนางงาม และส่วนหนึ่งก็มาจากคุณยายที่อยากเห็นหลานมาเป็นนางงามสักครั้ง คุณแม่จะช่วยฝึกเรื่องการเดินและการไหว้



หุย เหวินเซี่ยะ มิสเวิลด์ 2012

ด้าน หงษ์หยก น.ส.พรพรรณ ฤกษ์อัครการ อายุ 24 ปี จบการศึกษาจากคณะ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเล่าว่าเคยผ่านการประกวดนางสาวไทยปี 2009 มิสทีนไทยแลนด์ 2005 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมิสโนบอดี ปี 2003 คุณแม่ซึ่งเคยประกวดนางสาวไทยปี 2528 สนับสนุนให้มา



**เบลล์ ภัทรานิษฐ์**

ประกวด ความสามารถพิเศษคือการร้องเพลงและแต่งเพลง พูดภาษาญี่ปุ่น เป็นคนคิดเร็ว พูดเร็ว และมั่นใจ

ขณะที่ **เบลล์ น.ส.ภัทรานิษฐ์** ฐานุพงศ์ปกรณ์ อายุ 22 ปี กำลังศึกษา คณะนักบิน (พาณิชย์ตรี)

มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เป็นเวทีแรกที่มาสมัครประกวดเพราะอยากทำอะไรใหม่ๆ ความสามารถพิเศษคือเขียนภาพสีน้ำมัน ซึ่มีจะเน้นการเตรียมตัวในเรื่องการตอบคำถาม และการแสดงไหวพริบปฏิภาณ

ตลอดการเปิดรับสมัคร 3 วันมีสาวงามเข้าสมัครรวมทั้งสิ้น 337 คน โดยจะคัดเลือกสาวงามให้เหลือ 20 คนสุดท้ายเพื่อร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่ จ.ภูเก็ต และประเทศพม่า ก่อนรอบตัดสินที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 เม.ย. ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชมเทปบันทึกภาพได้ในวันที่ 10 เม.ย. ทางช่อง 3